

LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỐNG KÊ DÂNG HƯƠNG VÀ TRỒNG CÂY LƯU NIỆM TẠI KHU DI TÍCH NHA THỐNG KÊ VIỆT NAM

Trong chuyến công tác tại Tuyên Quang, chiều ngày 16/02/2022, đoàn công tác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) Nguyễn Thị Hương dẫn đầu đã đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại khu di tích Chủ tịch Phủ - Thủ tướng Phủ thuộc thôn Lập Bình, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương. Cùng tham dự lễ có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến, thủ trưởng và công chức, viên chức, người lao động một số đơn vị thuộc cơ quan TCTK, các CTK: Tuyên Quang, Phú Thọ, Hải Phòng và Chi cục TK Sơn Dương. Về phía địa phương có bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Sơn Dương, ông Giang Tuấn Anh - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương và một số đồng chí cán bộ của Tỉnh.

Trước buổi lễ trồng cây, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đã cùng đoàn đến dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Chủ tịch Phủ - Thủ tướng Phủ để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn các thế hệ cha ông, các bậc tiền bối đã không tiếc mình đóng góp công sức, hy sinh cho nền độc lập, sự phát triển vững mạnh của đất nước cũng như sự trưởng thành và phát triển của Ngành Thống kê Việt Nam.

Sau lễ dâng hương, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đã cùng bà Nguyễn Thị Thanh Huyền



- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Sơn Dương và đoàn công tác TCTK thực hiện những nhất cuộc đầu tiên trồng cây lưu niệm tại khuôn viên di tích Nha Thống kê Việt Nam.

Di tích Nha Thống kê Việt Nam nằm trong Khu di tích Chủ tịch Phủ - Thủ tướng Phủ được khởi công xây dựng từ tháng 3/2021 và khánh thành vào ngày 05/5/2021. Đây là công trình nhà làm việc 4 gian của cán bộ, nhân viên thời kỳ trước với diện tích khoảng 70 m², có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc thể hiện ý chí quyết tâm của tập thể lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức ngành Thống kê trong việc lưu giữ lịch sử, văn hoá,

truyền thống vẻ vang của Ngành. Về với di tích Nha Thống kê Việt Nam, các thế hệ công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê như được hướng về căn cứ địa cách mạng, về với nguồn cội ngành Thống kê.

Hoạt động trồng cây trong những ngày xuân đầu năm 2022 của Lãnh đạo TCTK không chỉ hướng ứng lời kêu gọi "Tết trồng cây" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên khắp mọi miền Tổ quốc, mà còn mang nhiều ý nghĩa nhân văn, góp phần bảo vệ môi trường, cải tạo lá phổi xanh cho đất nước, vì sự phát triển bền vững của đất nước và con người trong tương lai./.

Thu Hiền